



Title :	๖ ดิฉัน ๖๙ คณาจารย์
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	๒๒๒๒๒๒
Date :	๒๒๒๒๒๒ ๗๔ ๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒

อาทิ ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา เมียนมาร์ และจีน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน “มอเรียส” ชาย มูน ข้าว นักศึกษาจากเมียนมาร์ ชั้นปีที่ 3 สาขา

วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เที่ยวเมืองไทย โดยได้พบเห็นสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ วัดวาอารามที่เก่าแก่หลายแห่งในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ท่องเที่ยว



ทำให้ผมมีโอกาสรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ และเพื่อนคนไทยมากขึ้น เพราะแม้จะเคยเห็นหน้ากันที่มหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ได้ทำความรู้จักกัน ดังนั้นการทำกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้จึงทำให้ผมได้รู้จักกับผู้คนที่มาจากหลากหลายประเทศในเวลาอันสั้น ถือเป็นกำไรชีวิตของผมมาก”

ด้าน “พอลลี” นายฉัตรพงศ์ ไชยเรืองสูง นักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 สาขาพยาบาลศาสตร์ เล่าว่า แม้จะเป็นคนไทย แต่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสถานที่แต่ละแห่งที่ได้ไปเยี่ยมชมนั้น มีความสวยงามและน่าสนใจในตัวเองอยู่แล้ว แต่ที่รู้สึกประทับใจมากที่สุดคือ พระราชวังบางปะอิน เพราะที่นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่งดงามอลังการ

“ในฐานะที่เรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ ผมจึงได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาช่วยดูแลสุขภาพให้เพื่อนร่วมทางตลอดทริป เพราะอากาศค่อนข้างร้อนมาก นอกจากนี้ยังรู้สึกดีใจที่ได้มาท่องเที่ยวเกี่ยวกับชาวต่างชาติ เพราะนอกจากจะได้สัมผัสประวัติศาสตร์ของไทยแล้ว ยังได้กระชับความสัมพันธ์ และฝึกภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย” พอลลี กล่าว

ความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่เกิดขึ้นในทริปนี้ คงจะทำให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยมากขึ้น นอกจากนี้คงจะทำให้สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา เป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้นจนยากที่จะลืมได้.

อยุธยา โดยเฉพาะส่วน “หอรัตนศการประวัติศาสตร์อยุธยา” ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัดต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเพณีต่าง ๆ ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรอยุธยา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น

“แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่เมื่อได้เดินชมความงดงามของวัด และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทำให้รู้สึกถึงความร้อนได้เลย ซึ่งผมรู้สึกชอบวัดเก่าแก่เหล่านี้มาก เพราะทำให้เห็นวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในอดีต และที่สำคัญยัง

บุณิรดาณี ศิริปัญจน:
dailynewscampus@gmail.com